
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 
วันที่ 10 สิงหาคม  2566  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 
 
เปิดประชุมเวลา 09.30 
นายสมจิตร  สอนส าโรง : บัดนี้มีสมาชิกสภา อบต.มาประชุมกันจ านวน 22 .คน   ครบองค์
เลขานุการ สภา อบต.  ประชุม จึงขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง กล่าว 

เปิดประชุมและด าเนินการประชุมต่อไป 
นายถนอมจิตร จิตตจันทึก : เรียนท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ครับก่อนเริ่ม 

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม  
2566 ขอความร่วมมือทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์ และขอเปิดประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายถนอมจิตร จิตตจันทึก : เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง แจ้งข้อราชการ 
ประธานสภา อบต. 
นางเพียร  แซ่ลี้  : 1.1 เรื่อง แจ้งก าหนดการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตร เกษียณอายุราชการ  

ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.หนองแวง 
1.2 เรื่อง  แจ้งก าหนดวันที่ 24 สิงหาคม 2566 อบรมโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ณ วัดบ้านโนนทอง 
1.3 เรื่อง แจ้งก าหนดการวันทอดกฐินสามัคคี ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง.  
1.4 แจ้งการตรวจประเมินหมู่บ้านสะอาดตามโครงการโคราชเมืองสะอาด 
หมู่ที่ 3 บ้านโนนแหน วันที่ 11 สิงหาคม 2566 
1.5 แจ้งผลการจัดหาผู้รับจ้าง โครงการจัดซื้อรถกระเช้าส าหรับซ่อมไฟฟ้า
เอนกประสงค์ 

ที่ประชุม    : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

รับรองรายงานการประชุม สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 4   
สิงหาคม  2566 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ า อ่างเก็บน้ า
ทัพรั้ง ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

มติที่ประชุม     : มีมติรับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

  ขั้นแปรญัตติ 

นายถนอมจิตร  จิตตจันทึก  : ส าหรับการพิจารณา ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้น
ประธานฯ    ลงมติขอให้รองปลัด อบต.หนองแวง ได้ชี้แจงระเบียบต่าง ๆ  

นางสุกัญญาลักษณ์ ศิริบูรณ์ : เรียนประธานสภา อบต.หนองแวง สมาชิกสภา อบต.หนองแวง ที่  
รองปลัด อบต.หนองแวง   เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้
ปรึกษาเรียบตามล าดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับ
ค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอ
แปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงญัตตินั้นอีกถ้าข้อความใน
ข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้
มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา
เฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไปก่อนแต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะ
พิจารณาข้ออื่นๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่าง
ข้อบัญญัติก็ได้  
ถ้าข้อขัดแย้งหรือ ข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณา
รวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความใน
วรรคสามก็ได้ 

เมือ่คณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อ
ที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
รายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
วันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุม
ต่อวาระท่ีสอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น 

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย 
เว้นที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้อภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร 

นายธวัชชัย  ช่วยการ  : ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงได้รับหลักการแห่งร่างข้อ 
ประธาน คกก.แปรญัตติ  บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในคราว 
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ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 4 สิงหาคม 2566 และ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตัง้แต่วันท่ี 5-7 สิงหาคม 2566 
เวลา 08.00-16.00  แล้วนัน้ ซึ่งปรากฏว่า ในระยะเวลาดังกล่าว ไม่มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้บริหารท่านใด เสนอค าแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ แต่อย่างใด 
 ในเมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารท่านใด ตลอดจน
คณะกรรมการแปรญัตติ เสนอค าแปรญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมอย่างใด และไม่
มีการแก้ไขหรือแปรญัตติ แต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเห็นชอบยืนยันตามเดิม แห่ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

นายถนอมจิตร จิตตจันทึก : ประธานสภาฯ ได้รับร่างข้อบัญญัติตามร่างฉบับเดิมพร้อมทั้งรายงานและ
ประธานสภาฯ   บันทึกความเห็นมติของคณะกรรมการแปรญัตติแล้วนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ 

ค าแปรญัตติในวาระท่ี  2 ขั้นแปรญัตติ ก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับเดิม
ที่ผู้บริหารเสนอ และจะพิจารณาในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติต่อไป  

    วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

นายถนอมจิตร จิตตจันทึก : ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ได้ประชุมพิจารณาร่าง
ประธานสภา อบต.  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านไป 

สองวาระแล้ว และในเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอถามมติในวาระที่ 3 
ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โปรดยกมือขึ้น  

ที่ประชุม  : มีมติเห็นชอบ 21 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 
    ประธานงดออกเสียง             
นายถนอมจิตร จิตตจันทึก : ขอให้ รองปลัด ได้รวบรวมเอกสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้จัดท ารูปเล่มเพื่อ
เสนอ       ให้นายอ าเภอพิจารณาต่อไป 

วาระท่ี 4 เรื่องญัตติอื่น 

นายถนอมจิตร จิตตจันทึก :  ท่านใดมีเรื่องซักถาม เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.    
นายเชิดชาย  คงขุนทด :  ขอสอบถามเรื่องโครงการรางระบายน้ า  เมื่อไหร่จะได้ครับ 
ส อบต. หมู่ 19   
นางเพียร  แซ่ลี้  :  ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเซนสัญญา 
นายก อบต.หนองแวง   
นายส่งเสริม  ค าสอน  :   ขอสอบถามเรื่องประปาหมู่บ้าน  เนื่องจาก  ม.๑๔  มีปัญหา 
ส อบต. หมู่ 14     เรื่องประปาหมู่บ้าน  อยากสอบถามว่าถึงไหนแล้วครับ 

  เรื่องโครงการไฟชะโงกตัวใหม่ที่ส ารวจไปตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้ว 
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นางเพียร  แซ่ลี้  :  อยู่ระหว่างด าเนินการขอใช้พื้นที่ 
นายก อบต.หนองแวง   

 
นายธวัชชัย  ช่วยการ  :  ขอสอบถามผู้บริหารว่าปีนี้  อบต.สามารถจัดอบรมอีกได้    
ส อบต. หมู่  4    หรือว่าจัดได้ปีละครั้ง    
 
นางเพียร  แซ่ลี้  : จัดได้ปีละครั้ง เพ่ือประหยัดงบประมาณและค านึงสถานทางการเงินการคลัง 
นายก อบต.หนองแวง   

    
นายเทพพระรถ  ภานิผล  :  ขอสอบถามผู้บริหารว่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.17 ผู้รับจ้างก่อสร้าง 
ส อบต. หมู่  17   ได้ใครครับ    
 
นางเพียร  แซ่ลี้  : หจก.รุ่งเรือง จาก ด่านขุนทด ค่ะ 
นายก อบต.หนองแวง   

    
นายวีระชัย  ชิขุนทด  : ขอปรึกษาหารือเรื่องท่ีสาธารณะในหมู่บ้าน  มีชาวบ้านมาขอท าคอกวัว 
ส อบต. หมู่  3   เราควรจะแนะน าเขาอย่างไร  

ขอปรึกษาเรื่องยาเสพติด  ตอนนี้ในต าบลของเรายาเสพติดระบาดหนัก 
มาก  เราจะท าอย่างไร 

 
นางเพียร  แซ่ลี้  : การขออนุญาตให้ใครใช้ที่สารธารณะ เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ 
นายก อบต.หนองแวง  อ านาจของ อบต.คือ การบ ารุง รักษา ไม่ให้ใครเข้าไปท าประโยชน์ หรือหา 

ผลประโยชน์ ค่ะ ส่วนเรื่อง ยาเสพติด ที่ก าลังระบาด ให้แจ้งเบาะแส มาที่ 
นายกได้เลย หรือ แจ้งไปยังสถานี่ต ารวจโดยตรงได้เลยค่ะ 
    

ปิดประชุม เวลา  13.30  น. 
    

ลงชื่อ     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายสมจิตร  สอนส าโรง) 

   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
    
 

ลงชื่อ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายถนอมจิตร  จิตตจันทึก) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
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   ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายอานุพล  กมขุนทด) 
   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  หมู่ที่  ๒๑ 
 
   ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นางแววดาว  เหบขุนทด) 
   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  หมู่ที่  ๑๖ 
 
   ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายส่งเสริม  ค าสอน) 
   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  หมู่ที่  ๑๔ 
 
สภา อบต.หนองแวง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 
1/2566 วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566  
 

ลงชื่อ       
        (นายถนอมจิตร  จิตตจันทึก) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


